

# NỮ QUYỀN THẾ GIẠN

SAGIANG

## I.- NỮ GIỚI TẬP QUYỀN TRẦN GIẠN

Trong lúc cấu trúc sinh vật thể, đầu tiên là thực vật, vi linh tử theo nguyên tắc cấu tạo ra 2 loại thực vật Đực và Cái do ảnh hưởng của Âm Dương nhị nguyên. Nhưng thực vật cái cứ lần lượt thực vật đực và còn tự sáng tạo ra được bầu nhụy cái và phần nhụy đực, tự nó kết quả được cũng sanh ra bào tử cái và bào tử đực. Bào tử cái nảy mầm sanh cây cái kết quả mỹ mãn, còn bào tử đực nảy mầm sanh cây đực không kết quả, riêng bào tử lép không nảy mầm được đành chịu chết. Chúng ta đã thấy cây đu đủ đực cũng lên cây tươi tốt, nhưng không kết quả do chúng thiếu yếu tố âm quyền, nên bị chủ vườn đốn bỏ. Như vậy chứng minh trong thực vật nữ quyền lấn áp nam quyền. Trong động vật cũng thế, con vật cái áp chế con đực, chỉ cho con đực hưởng thụ ái ân theo hứng thú mà thôi, ngoài ra nó sống riêng rẽ, và nhứt là lúc thai nghén, không bao giờ cho con đực hưởng thụ sinh lý. Nhứt là trong một tập đoàn, con cái luôn luôn điều động, như con chim đầu đàn là con chim mái, có lẽ chúng theo chế độ mẫu hệ. Đối với con người thời tiền sử đều theo chế độ mẫu hệ, do Nữ nhơn điều hành, lúc nào muốn hưởng sinh lý, mới cho Nam nhơn hưởng thụ rồi cứ như thường không có tình cảm gì cả, người Mẹ mang thai con, sanh đẻ ra nuôi dưỡng, còn người Cha không biết là ai, mặc dầu chung nhau một cộng đồng. Chính vì thế mà Tập quyền Nữ giới rất hệ trọng trong sinh thái của địa cầu. Cấu trúc con người lúc ban đầu, tạo ra con người Nữ trước do âm lực mạnh bạo lấn lướt dương lực trong nhị nguyên, nhưng tế bào gốc nhơn sinh lại được trung hoà lực thúc đẩy dương lực tấn công trở lại giành quyền cấu tạo ra Nam giới, nhưng phải chịu hệ thống tạo phôi thai trong nữ cung của Nữ giới, đành hành với Nữ giới phôi thai. Do đó nữ nhi lanh lợi còn nam nhi khù khờ. Nhưng trái lại tế bào Nam lại nhô đầu lên (Qua hiển vi kính điện tử), còn tế bào nữ lại lồm đầu, thành ra cơ thể cấu tạo Nam nhơn lực lưỡng, còn Nữ nhơn liễu bở nhược chất. Cho nên nữ giới ngày nay muốn mình phải lực lưỡng không thua Nam giới, cố gắng luyện tập cơ thể, và nhứt là võ nghệ cũng có hạng, đánh ngã đám công tử bột dễ dàng. Từ ngàn xưa con người được Mẹ sanh đẻ và nuôi nấng dạy dỗ nên người nên tôn kính Mẹ và vâng lời Mẹ với tình mẫu tử thiêng liêng, phụng thờ Mẹ trọn vẹn, tôn sùng Mẹ là tộc trưởng trong gia tộc trải qua thời gian dài, cho đến khi gia tộc bành trướng đông đảo trở thành bộ lạc vẫn theo chế độ Mẫu hệ, do Nam giới chưa được công nhận là cha, chỉ đến con trai lớn lên cũng không có vợ, vì chỉ có giải quyết sinh lý, con gái cũng không có chồng, nên tất cả chỉ quán quit bên Mẹ già Bộ lạc trưởng, và khi Mẹ già chết đi, con gái lớn nhứt được hoặc Mẹ di chúc, hoặc do đồng ý tán thành của thành viên Bộ lạc do đức hạnh và tài cán, kể như bầu cử vậy. Khi cần phải tranh giành nhau vùng săn bắn, thụ đất hoa quả, tìm thực phẩm, phải chiến đấu với nhau, kẻ thua bị áp chế làm nô lệ hay đầu phục sáp nhập nhau thành bộ lạc lớn hơn. Có 2 loại nô lệ đối với phụ nữ: Nô lệ tình dục và Nô lệ lao động. Chính vì có nô lệ tình dục, lúc đầu có vẻ ép buộc, nhưng sau dần dần tiến tới tình yêu Nam Nữ, khi Nam giới phải dùng sức mạnh bảo vệ người yêu, chiến đấu với thú dữ, chống kẻ thù, mới tiến hành tới giai đoạn Nam giới thay thế Nữ giới với trách nhiệm Bộ lạc trưởng (Tù trưởng). Tuy nhiên vẫn còn nhiều Bộ lạc chưa chịu chuyển sang chế độ phụ hệ, và còn giữ Nữ Tù trưởng cho đến nay trong những rừng sâu núi thẳm. Nữ giới ngày nay ít được phổ trương quyền lực ở ngôi vị Nữ hoàng hay Nữ Tổng thống, lại còn bị tôn giáo đàn áp nhứt là Hồi Giáo và những nước còn giữ chế độ đa thê, hay tại những quốc gia cường thịnh bày trò Câu lạc bộ vũ trường, hay khách sạn, nhà hàng sinh lý, coi phụ nữ là trò vui cho nam giới, khiến cho phụ nữ bị khinh rẻ, đáng thương hại, chỉ đến việc bán dâm xem phụ nữ là món hàng mặc cả giữa nhóm đầu nậu với con gái nhà nghèo, kéo luôn cả trẻ em cũng bị bán sang thoả mãn dâm dục, có khi lại bắt trẻ khâu dâm nữa. Thật đáng thương tâm cho nữ giới bị nạn, không còn lạc thú và hạnh phúc của cuộc đời, để rồi mang nhiều chứng bệnh nan y phải chết yểu, tủi hờn kiếp sống nô lệ tình dục của hồng nhan bạc mệnh, không ai đoái hoài "Sống làm vợ khắp người ta, Hại thay thác xuống làm ma không chồng", không con cháu tưởng nhớ, vô gia đình, chết mồ hoang tế lạnh.

## II.- NỮ QUYỀN THẾ GIẠN

Theo quyền lực nhơn sinh, Nam cũng như Nữ đều là phần tử ưu tú của thiên nhiên vũ trụ, chỉ có khác nhau từ tế bào gốc, tiến hành chia đôi tế bào nam và tế bào nữ. Nam lực lưỡng, Nữ yếu đuối thể chất, chớ tâm linh tử cũng như nhau, cũng tái kiếp luân hồi, nhưng nữ giới thiệt thòi về sanh đẻ roi truyền nòi giống, còn Nam giới chủ gia, phải lo gồng gánh mới sanh ra chồng chúa vợ tôi, quản trị gia cang, nên người ta thường ví "Đàn ông như cái đặng, đàn bà như cái đờ" có ý nói của chồng công vợ. Nhứt là "Sang nhờ vợ, Giàu nhờ bạn" Như vậy nữ quyền rất trọng đại trong gia đình, mới tới xã hội. Theo phong kiến cho rằng nữ sanh ngoại tộc, theo Âu Mỹ vợ lệ thuộc chồng, phải đổi họ chồng, do họ theo Thiên

chúa giáo cho rằng cấu trúc Nữ do xương sườn của Nam (Bible). Tuy nhiên cũng có những đàn bà lừng danh trong lịch sử thế giới: Jean Dark ở Pháp, Võ tặc Thiên ở Trung Hoa đã từng làm vua, Cleopatre nữ hoàng Ai cập, Trưng nữ vương ở Việt Nam, và hiện nay cũng có nhiều nữ Tổng thống và Nữ hoàng Anh Elizabeth. Ngoài ra cũng còn có những nữ Thủ tướng, nữ ngoại trưởng và tổng trưởng cùng bộ trưởng, chứng tỏ nữ nhi cũng hùng anh oanh liệt như nam nhi. Còn nhiều vị nữ khoa học già tài ba như Dương nguyệt Ánh chẳng hạn, và những nữ phi hành gia không gian. Hiện nay quyền phụ nữ được hiến pháp nhiều nước đặt ngang hàng với nam giới “Nam Nữ bình quyền” được học hành đầy đủ, được công ăn việc làm quang vinh ngang hàng nam giới do tài năng. Thật ra chế độ đa thê đã lỗi thời, không phải như Tần thủy Hoàng 3.000 bà vợ, không còn cảnh “Trai anh hùng năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng” của ngày xưa, chồng chết bắt vợ chôn sống theo cho trọn tình trọn nghĩa (Huyền Trân công chúa được ứu sống thoát khỏi giàn hỏa táng chung với nhà vua Chế Mân) hết sức dã man. Có nhiều bà còn phải thủ tiết thờ chồng trọn đời hết sức phi lý. Chúng ta đã thấy cung phi của vua Việt Nam chết chôn ở Lăng tẩm còn bắt mấy bà phi tần thủ tiết thờ cúng thường trực hằng ngày hết sức bất công. Riêng Hồi giáo quá khắc nghiệt với phụ nữ, không cho học hành, không cho giao dịch bên ngoài, chí đến có chuyện đi chợ mua thực phẩm hay đi làm công việc gì, phải che mặt, nghiêm khắc quá đáng. Lại còn nạn tảo hôn ép duyên phụ nữ hết sức nghiệt ngã. Còn thêm nạn không chồng có chữa, bị phạt đóng bè chuối thả trôi sông. Đàn bà ngoại tình bị hành phạt ném đá cho đến chết, có nơi còn bắt cả hai gian phu dâm phụ khoá thân đóng bè thả trôi hết sức tàn bạo. Tự trung Nữ quyền hiện nay chưa được cởi mở trọn vẹn, còn nhiều nơi “Nam, trọng Nữ khinh” hay “Nhứt Nam viết hữu, Thập Nữ viết vô” cho nên chế độ gia đình các nước độc tài nhứt là Trung cộng với chế độ gia đình 1 con, khiến cho số Nữ nhi bị giảm sút và bị yểu tử để dành cho 1 Nam tử hết sức đau thương, nên dân Tàu số Nam vượt trội hơn số nữ, khiến cho dân nghèo không có tiền cưới vợ phải sống chế độ đa phu. Báo chí thường thông báo cưới dâu ngoại quốc nhứt là gái Việt nam, về làm vợ cho chồng cho chú chồng và cả cha chồng nữa hết sức bị đát cho nữ quyền, loạn luân hết chỗ nói. Còn có nạn tế thần cho Hà Bá, Xà thần, Hồ thần tội nghiệp cho đồng nữ chết oan ức tuy ngày nay đã chấm dứt nhưng huyền sử vẫn còn ghi mãi. Đặc biệt trong thần thoại lại còn cảnh loài thú tu tập biến hình nữ nhơn, nhứt là chồn, khi vợ nử sử dụng hấp tinh đại pháp giết chết rất nhiều thanh niên háo sắc. Chúng ta đã từng nghe danh những nữ hào kiệt Thái hậu Dương văn Nga, Thái hậu Ý Lan, công chúa Huyền Trân, Công chúa Ngọc Hạnh, Nữ tướng Bùi thị Xuân, Cô Giang, Cô Bắc, những bậc nữ công thần đất nước rạng danh muôn thuở. Còn biết bao căn quốc anh hùng nữ kiệt không tên tuổi, chịu âm thầm trong cái chết oanh liệt trên bãi chiến giành Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho đất nước, đáng cho chúng ta thấp nén hương lòng tưởng niệm.

### III.- NỮ HIỆP TÌNH TRƯỜNG ANH HÙNG KHÍ ĐOẢN

Thông thường, đàn bà bị đàn ông ý quyền gia chủ, coi nhẹ và thường ghép chức vụ nội trợ hay nội tướng. Cũng có nhiều quân tử trọng dụng nữ nhơn phong cho tước vị gia đình Hiền thê là quý lắm rồi, nên an phận thủ thường làm tròn bổn phận người vợ, tam tòng, (Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử) tứ đức (Công dung ngôn hạnh) thường được nhà vua phong thưởng “Trinh nhứt phu nhân”. Thật ra sự chịu đựng khổ sâu, người đàn bà chịu nhiều nhứt, cũng như công nương Dianna chịu đựng cảnh chồng mê vợ bé, khổ sâu cuối cùng ly dị, đi tạo lập lại cuộc đời, còn bị ám hại nữa. Các phu nhân VNCH chồng bị tù tội, phải gian nan nuôi chồng đường xa ngàn dặm, nuôi con thơ dại, nuôi cha mẹ chồng già yếu, lại còn bị cán bộ sàm sỡ, phải cắn răng chịu đựng, đáng tôn kính Nữ hiệp tình trường, còn đàn ông vui đầu trút đó, xa vợ là dịp chim sỏ lông tha hồ trắng gió giải khuây, đôi khi quên mất con vợ hiền lành khoắc khoải trông chờ ngày về. Chỉ có những bà thiếu khí tiết nữ nhi mới ôm cầm sang thuyền. Chúng ta từng trải qua chăn gối phòng the, đàn ông hùng hổ tung hoành nhưng chỉ có 3 giọt chung tình là xụi lơ cán cuốc, trong lúc bà xã vẫn còn lơ mơ hưởng lạc, sáng khoái tâm tư. Cho nên người ta bảo “Nữ nhi tình trường, Nam nhi khí đoản”. Có nhiều anh tỏ ra khí phách anh hùng trong trận chiến tính trường rán sức hung hăng con bọ xít quật khởi tới 6 lượt trận đồ là thượng mã phong, mê mang trên mình người đẹp, khiến nàng hoảng vía đẩy ngang qua, máu phún ra có vòi hết phương cứu chữa. Cho nên nhiều người Mẹ kinh nghiệm chỉ dạy con gái gặp trường hợp này, lấy móng tay nhọn chính vào huyết tiểu khổng cuối xương cùn (Tụ điểm Ngũ mạch Luân xa) sẽ kích động các mạch máu sinh động trở lại, mới dứt chảy máu, hầu cứu chữa sống lại. Đàn ông bị thượng mã phong, nhưng đàn bà không bao giờ bị, dấu cho có bị hiệp dâm cả chục cũng chả sao. Nhưng họ bị một thể võ độc đáo của võ sư thượng thặng với chưởng lực “Tẩu hoả nhập âm”, thay vì “Tẩu hoả nhập ma” họ biến thể thành “:Tẩu hoả nhập âm” chỉ tác dụng nữ giới bị kích ngất xuất tinh đê mê, không còn cường lực võ công, đành chịu đầu hàng, để được giải cứu. Nhưng thể võ này thất truyền do bị nữ hiệp phản đối, sau khi thuận tòng theo làm hiền thê và thỉnh cầu phế bỏ đi, vì quá tàn nhẫn đối với nữ giới.

### **III.- THẨM QUYỀN NỮ GIỚI TRẦN GIAN**

Trong tiến trình nhơn loại, đàn bà tuy cũng độc ác, nhưng vẫn còn ít hơn đàn ông, do họ cảm thấy bồn phận làm Mẹ cao quý nhất là roi truyền nòi giống, tình mẫu tử thiêng liêng, đành rằng hưởng thụ sinh lý cần thiết cho lẽ sống về tình cảm. Người mẹ rất cực nhọc với con cái: thập hoạt hoài thai, tam niên nhũ bộ, còn phải dinh dưỡng con cho tới tuổi trưởng thành, qua tiếng nói, qua khuyến khích học hành, qua lời khuyên bảo chí tình, nên con thường gần gũi Mẹ hơn Cha khi còn ấu thơ. Lòng hiếu thảo của con đối với cha mẹ rất thậm tinh, lại ưu tiên cho Mẹ, nhất là con gái, khi sanh con mới nghĩ đến công lao sanh đẻ dưỡng dục của mẹ cao thâm “Dưỡng tử phượng tri phụ mẫu ân” lệch về người Mẹ nhiều hơn. Người ta thường nghị luận “ Công Cha như núi Thái sơn. Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” có thâm ý công Cha bao bọc cả gia đình to lớn, nhưng có giới hạn, còn nghĩa Mẹ liên tục không bao giờ hết. Cho nên “Một lòng thờ Mẹ kính cha” ý muốn cho biết thờ Mẹ tự thâm tâm, còn đối với cha chỉ kính trọng. Như vậy chúng ta thấy thẩm quyền nữ giới trần gian cao cả. Nhất là ở các nước văn minh, Nam Nữ bình quyền khi “Cơm không lành, canh không ngọt” ly dị đường ai nấy đi, Toà thường xử trẻ con theo ý muốn ờ với Mẹ hay Cha, đương nhiên đám trẻ theo Mẹ nhiều hơn, nên Toà xử Cha phải đóng tiền cấp dưỡng cho tới 18 tuổi mới dứt nợ. Người ta thấy đơn phương gia tộc Mẹ nhiều hơn Cha (Single Parents) Từ ngàn xưa đến nay Nam giới giành quyền Trưởng tộc, Tù trưởng, Lãnh chúa, vua hay Hoàng đế, chỉ đến tôn giáo các giáo chủ Nam giới nữa, nhưng chúng ta nghiệm xét cho kỹ, thời Nữ quyền rất quan trọng trần gian, đang được ngưỡng mộ, cung kính qua Ngũ vị Nữ lưu:

#### **1.- QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT**

“Nam Mô đại từ, đại bi, đại linh cảm tầm thình cứu khổ, cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát” mỗi khi gặp tai nạn cầu nguyện thành tâm được Ngài cứu độ tai qua nạn khỏi. Ngài cận thể với Đức Phật A di Đà ở Tây phương Cực lạc quốc.

#### **2.- ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT**

Ngài rất nhân từ đại độ thường theo lệnh Đức Phật A di Đà phóng Hồng quang tuyến, nhiếp độ những người thành tâm tưởng niệm đến Ngài và nhất là A di Đà Phật chỉ cần “Lục tự Di Đà tu biệt niệm, Bất lao đàn chỉ đáo Tây phương. Ngài đồng cận thể với Quán Thế Âm Bồ tát bên cạnh Đức A Di Đà Phật. ở Tây phương Cực lạc quốc

#### **3.- ĐỨC PHẬT MÁU MA GIA**

Chính Ngài là thân mẫu của Bồn sư Thích ca Mâu ni Phật ở Tiểu quốc Népal Ấn Độ.

#### **4.- ĐỨC MẸ MARIA**

Thân mẫu của đức chúa Jésus Christ sáng lập ra Thiên chúa giáo ở Do Thái.

#### **5.- PHẬT MẪU BỬU SƠN KỲ HƯƠNG**

Thân mẫu của đức Phật Thầy Tây An, sáng lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, tiền thân của đạo Phật Giáo Hoà Hảo. Ngài chính là Ngọc Hân công chúa được vua Quang Trung tấn phong Bắc cung Hoàng hậu, bị án tử hình nhờ trung thần Ngô văn Sở dụng kế Kim thiên thoát sát, cứu thoát về ẩn cư ở Tòng Sơn đổi tên và ngày sanh hoàng tử Nguyễn quang Mục ra tên Đoàn minh Huyền sanh năm 1807 đánh lạc hướng chánh quyền Nguyễn Gia Long.

Ngũ vị danh gia này đã được nhơn loại kính ngưỡng, và chính nhiều nữ lưu cũng cố gắng theo gương khuyến khích con cháu lập thanh danh với đời, mới nầy sinh ra hàng ngũ anh thư nữ kiệt, vua chúa, hoàng hậu, nữ Tổng thống, nữ Thủ tướng, Thánh nữ trong lập trường chánh trị và tôn giáo. Thành kính đốt nén hương lòng tưởng niệm ngũ vị nữ lưu biệt nghiệm.

Ngày xưa, trong quân đội rất ít nữ binh, do nghi kỵ nữ sắc làm nhục chí khí chiến binh, nhưng cũng có nhiều vị Nữ kiệt tạo ra oai danh hiển hách, bên Trung quốc có Mộc quế Anh, Đào tam Xuân, bên Việt Nam Trưng nữ vương, Triệu thị Trinh, Bùi thị Xuân. Ngày nay do Nam Nữ bình quyền, nên tạo lập thêm nữ binh, chuyên trách xã hội, cứu thương, giao liên, tuyên truyền. Còn đặc biệt với nữ điệp viên cũng có thớ lắm, làm điên đảo mặt trận tình báo. Cũng có nhiều nữ phi hành gia đảm nhiệm nhiều chuyên biệt không gian có khi còn hơn nam phi hành gia. Còn trong điện ảnh nữ diễn viên cũng xuất sắc trong các màn đấm đá, đấu võ, và bắn súng tài nghệ. Ở Việt Nam còn có những cô đào hát mùi mẫn ngọt lịm và những vũ công biệt tài. Hiện nay chỉ còn những quốc gia Hồi giáo lấn áp nữ tín đồ quá bất công, cần phải được cởi mở hơn cho nữ giới trần gian.

Sacramento, ngày 10 tháng 2 năm 2014

SAGIANG